



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น  
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ คน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่  
ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็น  
อาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้  
ดำเนินการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการ  
อาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น จำนวน ๒ คน เสร็จ  
สิ้นแล้ว ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น ดังนี้

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	คะแนนที่ได้	ลำดับที่ได้	หมายเหตุ
๑	๐๑	นางสาวสิรินทรา สุวรรณปักษ์	๔๑๒	๑	
๒	๐๒	นางสาวปราณี จันปัญญา	๔๐๙	๒	
๓	๐๓	นางมลฤดี ประทุมชัย	๔๐๐	๓	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทราบ ดังต่อไปนี้

๑. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ  
คัดเลือกเป็นต้นไป เว้นแต่จะมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก ให้ถือว่าบัญชีที่ขึ้นไว้เป็นอันยกเลิก โดย  
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จะแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับที่ ๑ และ ๒ เข้ารับการอบรมตาม  
โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริหารท้องถิ่น และ  
รายงานตัวในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช  
จังหวัดนครราชสีมา ถ้ามีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้  
นั้นด้วย คือ

๑.๑ ผู้นั้นสละสิทธิ์ในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

๑.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในวันและเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
กำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันรายงานตัวอย่างน้อย ๑ วัน

๑.๓ ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก

๒. การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน  
ตามประกาศรับสมัคร หากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องตรง  
ตามประกาศรับสมัคร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมืองจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นอาสาสมัคร  
บริหารท้องถิ่น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  
(นายบุญทัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง